
พระสันตะปาปาทรงแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมิคาอิล กอร์บาชอฟ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของมิคาอิล กอร์บาชอฟ หลังจากประธานาธิบดีคนสุดท้ายของสหภาพโซเวียตถึงแก่อสัญกรรมเมื่ออายุได้ 91 ปี



มิคาอิล กอร์บาชอฟ ในวัย 91 ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในกรุงมอสโกเมื่อวันอังคาร หลังจากป่วยหนัก

เมื่อวันพุธสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงส่งโทรเลขแสดงความเสียใจถึง อีรินา กอร์บาชอฟ ลูกสาวของอดีตรัฐบุรุษโซเวียต

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงแสดง “ความใกล้ชิดทางวิญญาณ” ของพระองค์ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศก และทรงแสดง “ความเสียใจอย่างสุดซึ้ง” ต่อสมาชิกในครอบครัวและทุกคนที่เห็นว่า กอร์บาชอฟเป็นรัฐบุรุษที่ทรงคุณค่า

“ในขณะที่เรารำลึกถึงคำมั่นสัญญาอันมีสายตาก้าวไกลของเขาที่มีต่อความปรองดองและความเป็นพี่น้องกันในหมู่ประชาชาติ ตลอดจนความก้าวหน้าของประเทศของเขาเองในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ พ่อขออธิษฐานอธิษฐานเพื่อปลุกสันติชั่วนิรันดร์สำหรับจิตวิญญาณของเขาจากพระเจ้าผู้ทรงความดีและเมตตา”

มรดกของกอร์บาชอฟ

อดีตรัฐบุรุษและนักปฏิรูปของสหภาพโซเวียตผู้โด่งดังคนหนึ่งได้ช่วยเปิดม่านเหล็กซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของสหภาพโซเวียต และกำหนดเส้นทางใหม่ในความสัมพันธ์กับสันตะสำนัก ยุติการกดขี่ข่มเหงทางศาสนาต่อพระศาสนจักรคาทอลิกในอดีตเป็นเวลาหลายทศวรรษของอดีตสหภาพโซเวียต

มิคาอิล กอร์บาชอฟยังได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและเป็นประธานาธิบดีคนสุดท้ายของสหภาพโซเวียตก่อนที่จะมีการล่มสลายในปี 1991

นายกอร์บาชอฟเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตตั้งแต่อายุ 50 ปี เป็นเลขาธิการทั่วไปตั้งแต่ปี 1985 ถึง 1991 และเป็นประธานาธิบดีโซเวียตตั้งแต่ปี 1990 ถึง 1991

ในช่วงดำรงตำแหน่งเจ็ดปีของเขา เขาได้แนะนำการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สำคัญให้กับสหภาพโซเวียต ที่เรียกว่า "เปเรทรอยคา" (การสร้างใหม่) และ "กลาสนอส" (ความโปร่งใส)

เขามีบทบาทสำคัญในการยุติสงครามเย็น ซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 1990 และได้รับความนิยมน้อยลงหลายในตะวันตก แต่ไม่ใช่ที่บ้าน ซึ่งชาวรัสเซียบางคนตำหนิเขาสำหรับการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1991 และด้านเศรษฐกิจ ความหายนะที่เกิดขึ้นในรัสเซียในปี 1990

ข้อตั้งใจในการภาวนาของสมเด็จพระสันตะปาปาในเดือนกันยายน: เพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิต

ในการอธิษฐานในเดือนกันยายน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเรียกร้องให้ประชาชนทุกคน “ระดมพลเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตทั่วโลก”



“ในแต่ละวัน มีคำว่า “ไม่” เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต่อโทษประหารชีวิตทั่วโลก” พระสันตะปาปาฟรานซิสกล่าวในวิดีโอที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ โดยประกาศความตั้งใจที่จะภาวนาในเดือนกันยายน “สำหรับพระศาสนจักร นี่เป็นสัญญาณแห่งความหวัง”

ในวิดีโอโป๊ปที่ผลิตโดยเครือข่ายการอธิษฐานทั่วโลกของสมเด็จพระสันตะปาปา พระสันตะปาปาทรงยืนยันว่าโทษประหารไม่จำเป็น “จากมุมมองทางกฎหมาย”

พระองค์ให้เหตุผลว่า "สังคมสามารถปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กีดกันผู้กระทำความผิดในความเป็นไปได้ที่จะไถ่ตัวเอง"

พระองค์ทรงเสริมว่าจะต้องมี “หน้าต่างแห่งความหวัง” ในทุกการตัดสินทางกฎหมาย พระองค์ทรงกล่าวว่าการลงโทษประหารชีวิต “ไม่ให้ความยุติธรรมแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ แต่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการแก้แค้น และป้องกันความเป็นไปได้ที่จะยกเลิกความยุติธรรมที่เป็นไปได้”

กลับใจได้เสมอ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสต่อไปว่าโทษประหารชีวิต “ไม่เป็นที่ยอมรับในทางศีลธรรม” เพราะมันทำลายชีวิต และทรงยืนยันว่า “จนถึงวินาทีสุดท้าย บุคคลสามารถกลับใจใหม่และเปลี่ยนแปลงได้”

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า “ในแง่ของพระวรสาร โทษประหารเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ เพราะพระบัญญัติ 'เจ้าอย่าฆ่า' หมายถึงทั้งผู้บริสุทธิ์และผู้กระทำผิด”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงสรุปศาสนของพระองค์ด้วยการวิงวอนให้บรรดาผู้มีความปรารถนาดีให้ระดมพลเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตทั่วโลก”

“ขอให้เราสวดอ้อนวอนขอให้โทษประหารชีวิตซึ่งโจมตีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะถูกยกเลิกอย่างถูกกฎหมายในทุกประเทศ”

พระสันตะปาปาตรัสว่าเรากำลังอยู่ในสงครามโลกครั้งที่สาม

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงสวดอ้อนวอนให้ยูเครนและระลอกถึงวันครบรอบ 83 ปีของสงครามโลกครั้งที่สองในระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไปทุกสัปดาห์โดยสังเกตว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกถือเป็นสงครามโลกครั้งที่สาม



ในการปราศรัยกับสัตบุรุษที่พูดภาษาโปแลนด์ พระองค์ตรัสว่า “พรุ่งนี้ท่านจะเป็นวันครบรอบการปะทุของสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งสร้างความเจ็บปวดให้กับประเทศโปแลนด์”

“ขอให้ความทรงจำของประสบการณ์ในอดีตกระตุ้นให้ท่านปลุกฝังความสงบในตัวเอง ในครอบครัวของท่าน ในชีวิตทางสังคมและระหว่างประเทศ” สมเด็จพระสันตะปาปาตรัส

สงครามโลกครั้งที่สองเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 1939 และดำเนินไปจนถึง 2 กันยายน 1945

คำอธิษฐานเพื่อยูเครน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสยังทรงหันความสนใจไปที่สงครามที่กำลังดำเนินอยู่ในยูเครน โดยสังเกตว่าวันนี้เรากำลังดำเนินชีวิตผ่าน "สงครามโลกครั้งที่สาม" ซึ่งเป็นสงครามที่กำลังต่อสู้อยู่ที่ละน้อย

พระองค์ทรงถือโอกาสอธิษฐานเพื่อชาวยูเครน วิงวอนแม่พระให้สนับสนุนพวกเขาใน "การเลือกความดี ความยุติธรรม และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชีวิตประจำวันกับผู้ที่ต้องการสร้างความหวัง ความปิติยินดี และอิสรภาพภายในใจ"

'คุณแม่เทเรซา: ไม่มีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้'

'คุณแม่เทเรซา ไม่มีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้' เป็นภาพยนตร์สารคดีที่นำมาสู่หน้าจอขนาดใหญ่ในกรุงโรมและวาติกัน มรดกและความรักที่อ่อนน้อมถ่อมตนและเสียสละที่มีร่วมกันทั่วโลกโดย นักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตา และมีชัชนารีแห่งเมตตาธรรมซึ่งผลิตขึ้นต้องขอขอบคุณอัศวินแห่งโคลัมบัส



'คุณแม่เทเรซา ไม่มีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้' ไม่ได้เป็นเพียงภาพยนตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นผลงานที่อบอุ่นและทรงพลังซึ่งบันทึกเรื่องราวอันกล้าหาญและถ่อมตนของนักบุญคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา ยี่สิบห้าปีหลังจากที่เธอเสียชีวิต

ภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งนำเสนอต่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสโดยอัศวินสูงสุดแห่งอัศวินแห่งโคลัมบัสเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ถูกนำเสนอในสามเหตุการณ์ในกรุงโรมและวาติกันในสัปดาห์นี้

เห็นพระคริสตเจ้าในทุกคน

ผลิตโดยอัศวินแห่งโคลัมบัสและถ่ายทำในห้าทวีป สารคดีนี้นำเสนอการเข้าถึงที่ไม่เคยมีมาก่อนในเอกสารสำคัญของสถาบันและของมิชชันนารีแห่งเมตตาธรรม

ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าถึงชีวิตทั้งชีวิตของคุณแม่เทเรซาและผลกระทบทั่วโลกมหาศาลที่มิชชันนารีแห่งเมตตาธรรมยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ ขณะที่พวกเขาทำงานอย่างเป็นส่วนตัวและอย่างถ่อมตนเพื่อช่วย "คนจนที่สุดของคนจน" ที่มองเห็น "พระคริสต์อยู่ในทุกๆ คน" เสมอ

“คุณแม่เทเรซา ไม่มีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้” จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วสหรัฐอเมริกาโดย Fathom Events ในวันจันทร์และวันอังคาร 3-4 ต.ค.

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “ซีรีส์นักบุญ” ของ Fathom Events ซึ่งเป็นชุดรวมภาพยนตร์ที่รวบรวมเรื่องราวชีวิตของนักบุญคาทอลิก

ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอใน Filmoteca Vaticana, Sala Marconi ของวาติกันเรดิโอ และ Pontifical North American College

'ดินสอในพระหัตถ์ของพระเจ้า'

อธิการบดีคนใหม่ของ สมณวิทยาลัยอเมริกาเหนือ (NAC) พระคุณเจ้าโธมัส พาวเวอร์ส เล่าถึงการมาเยือนของคุณแม่เทเรซา และวิธีที่ "ตัวอย่างที่ต่ำต้อยและศักดิ์สิทธิ์ของท่านได้ส่งผลกระทบต่อ ยาวนานต่อ ชีวิตของผู้คนที่นี่"

แพทริก เคลลี อัครวิญญูสูงสุดแห่งอัครวิญญูแห่งโคลัมบัส ได้พูดคุยกับวาติกันนิวส์เกี่ยวกับสิ่งที่เป็แรงบันดาลใจให้อัครวิญญูเป็นผู้นำในความพยายามนี้ และยังระลึกถึงการมาเยือนสำนักงานใหญ่ของอัครวิญญูในเมืองนิวยอร์ก รัฐคอนเนตทิคัต

“ข้าพเจ้านึกถึงตอนที่ท่านบอกว่าท่านเป็นดินสอในพระหัตถ์ของพระเจ้า” คุณเคลลีกล่าว “นั่นมีความหมายมากสำหรับข้าพเจ้า เพราะในชีวิตฝ่ายวิญญูณ ข้าพเจ้าพยายามที่จะยอมจำนนต่อพระเจ้า และพระเจ้าได้ทรงเคลื่อนย้ายข้าพเจ้าในอัครวิญญูแห่งโคลัมบัสเพื่อเป็นผู้นำของอัครวิญญูแห่งโคลัมบัส แต่ข้าพเจ้าพยายามใช้สิ่งนั้นเพื่อช่วยผู้คนให้เป็นพยานถึงเมตตาธรรมและทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำจริงๆ และข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนอย่างนั้นทุกวัน”

นอกจากนี้ โจนธาณ รุมี่ นักแสดงชื่อดังมาร่วมในการฉายภาพยนตร์ของ NAC ซึ่งเขาได้รับบทเป็นพระเยซูในละครโทรทัศน์เรื่อง "The Chosen" ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง

เขาบอกกับวาติกันนิวส์ว่าการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ความทุกข์ทรมานอันยาวนาน" ของท่านมากขึ้น "คืนที่มีมิติแห่งจิตวิญญูณของท่าน" ทำให้เขาประทับใจจริงๆ

“ผมไม่รู้ว่าคุณชีวิตของท่านอยู่ได้นานขนาดนั้น และความจริงที่ว่าท่านมีนิมิตและได้ยินเสียงของพระเยซูตั้งแต่เนิ่นๆ นั้นเป็นสิ่งที่ผมไม่รู้เลยด้วยซ้ำ” เขากล่าว

รุมี่เรียกสารคดีนี้ว่า "น่าทึ่งจริงๆ" และ "น่าประทับใจ" โดยบอกว่าเรื่องนี้ทำให้กระจ่างเกี่ยวกับชีวิตที่กล้าหาญและศักดิ์สิทธิ์ของท่าน และความเป็นนักบุญในที่สุด

เขายังแนะนำว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหนุ่มสาวได้อย่างมาก

“ผมคิดว่าให้คนหนุ่มสาวได้สัมผัสเรื่องราวของท่านและประทับใจกับมัน และสิ่งที่ท่านทำกับมิชชันนารีแห่งเมตตาธรรม ผมคิดว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนจำนวนมากค้นหาคำสั่งนี้ และต้องการเลียนแบบคุณสมบัติที่ท่านมี ที่ท่านครอบครอง”

25 ปีในการ 'ซึมซับ' มรดกของท่าน

นอกจากนี้ เดวิด นาเกลเอร์ ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์อาวุโสของภาพยนตร์เรื่องนี้ บอกกับวาติกันนิวส์ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เขามีส่วนร่วมในโครงการนี้

“เรามีเวลาถึง 25 ปีในการชิมชั๊บและย่อยมรดกของคุณแม่เทเรซา” เขากล่าว โดยสังเกตเห็น ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับท่านที่ออกมาหลังจากการตายของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขา “ค้นคว้าเกี่ยวกับสาเหตุของการแต่งตั้งเป็นนักบุญ”

พวกเขาพบจดหมายเหล่านี้ที่ท่านจะเขียนถึงที่ปรึกษาทางจิตวิญญาณของท่านเกี่ยวกับความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่ท่านต้องเผชิญในคืนที่มีมดของจิตวิญญาณที่ไม่มีใครรู้จักในช่วงชีวิตของท่าน ดังนั้นภาพยนตร์จำนวนมากที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ได้สำรวจพื้นที่เหล่านั้นจริงๆ ผมคิดว่าภาพยนตร์ของเราสามารถให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทววิทยาที่ถูกต้องและเป็นกรอบการทำงานสำหรับข้อมูลบางส่วนที่ออกมาในภายหลัง”

‘ไม่ใช่ผู้แสวงหาการประชาสัมพันธ์’ ทั้งหมดเพื่อพระคริสต์

นายนาทาลีเอรียังได้แสดงแง่มุมอื่นที่ทำให้สารคดีแตกต่างออกไป กล่าวคือ “อภิสัทธีอันยิ่งใหญ่” สำหรับเขาและอัครวิณแห่งโคลัมบัสที่จะ “เข้าถึงหลักธรรม ทั้งหมดของมิชชันนารีแห่งเมตตาธรรมอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน”

“มิชชันนารีแห่งเมตตาธรรมไม่ใช่ผู้แสวงหาการประชาสัมพันธ์ พวกเขาไม่ได้ออกไปหาผู้สร้างภาพยนตร์และคนดังหรือใครก็ตามที่จะเข้ามาในบ้านและดูสิ่งที่พวกเขาทำ พวกเขาทำเป็นการส่วนตัว พวกเขาทำเพื่อพระเยซู และพวกเขาทำให้ช้อยกเว้นที่หายากสำหรับอัครวิณแห่งโคลัมบัสและทีมงานภาพยนตร์ของเรา”

ภาพยนตร์เรื่องนี้พาผู้ชมไปยังสลัม ที่ซึ่งซิสเตอร์สาวรวมทั้งคุณแม่เทเรซาเองก็ถูกยิงที่ซิกาโกเพื่อรับใช้คนพื้นเมืองที่ไม่ติดต่อกับโลกภายนอก ไปยังสลัมนอกรีโอเดจาเนโรที่พ่อค้ายาอาศัยอยู่ ไปที่ชายแดน โครงการ และพูดตรงๆ เขาเสนอ ไปยังสถานที่ต่างๆ ที่ไม่มีใครเคยไป

จิตสำนึกแห่งความเป็นจริงของมิชชันนารีแห่งเมตตาธรรม

เขากล่าวว่าสถานที่ต่างๆ ที่ต่างกันเหล่านี้มีความรู้สึกถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับความเป็นจริงของอวัยวะภายใน พันธกิจของพวกเขา และวิธีที่พวกเขายังคงสอนเราให้รักและรับใช้ผู้ยากไร้ที่ยากจนที่สุด

คุณนาทาลีเอรีตั้งข้อสังเกตว่า 25 ปีหลังจากการตายของท่าน “มีคนหนุ่มสาวรุ่นที่เรียนจบวิทยาลัย เข้าสู่วัยทำงานที่เกิดหลังจากท่านเสียชีวิต ที่ไม่รู้เกี่ยวกับคุณแม่เทเรซาเหมือนรุ่นผมตอนที่ท่านออกทีวีและไปเยี่ยมเมืองของคุณ และท่านก็มีหนังสือขายดี”

ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้คร่ำครวญถึงคนจำนวนมากที่ไม่จำเป็นต้องแนะนำให้รู้จักกับจิตวิญญาณและพันธกิจของท่าน

บุคคลผู้เปลี่ยนแปลงที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจศรัทธาของเรา

“ความหวังของผมคือภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวคาทอลิกและผู้ที่ไม่ใช่ชาวคาทอลิก เพราะผมคิดว่าคุณแม่เทเรซามีความสามารถที่จะก้าวข้ามความแตกแยกทางภูมิศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม” เขากล่าว

“คุณแม่เทเรซาเป็นผู้เปลี่ยนแปลง ผมหวังว่าผู้คนจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตของท่าน ได้รับแรงบันดาลใจ และเริ่มดำเนินชีวิตตามศรัทธาของพวกเขาอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นในแบบที่ท่านสอนเรา”

พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องสันติภาพ การเสวนาหลังเหตุประท้วงในอิรัก

ที่การเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ในวันพุธ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเรียกร้องให้มีสันติภาพ การเจรจา(เสวนา) และความเป็นพี่น้องกัน หลังจากการประท้วงรุนแรงในกรุงแบกแดด เมืองหลวงของอิรักในช่วงวันที่ผ่านมา



สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสว่าพระองค์กำลังติดตามด้วยความกังวลต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในกรุงแบกแดดในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา

การประท้วงและการปะทะกันปะทุขึ้นในเมืองหลวงของอิรักเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา จนถึงเช้าวันอังคาร ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 22 คนและบาดเจ็บอีกหลายสิบคน

ความรุนแรงปะทุขึ้นหลังจาก Muqtada al-Sadr นักบวชชีอะห์ผู้มีอิทธิพล ประกาศถอนตัวจากการเมืองอิรัก กระตุ้นให้ผู้ติดตามที่โกรธจัดหลายร้อยคนเข้าโจมตีทำเนียบรัฐบาล ก่อให้เกิดการปะทะกับกองกำลังความมั่นคง

มีรายงานว่า การประท้วงผ่อนคลายลงหลังจาก Sadr สั่งให้ผู้ติดตามของเขายุติการประท้วงในใจกลางแบกแดดเมื่อวันอังคาร

ในการปราศรัยต่อผู้ศรัทธาที่รวมตัวกันในห้องโถงเปาโลที่ 6 สำหรับผู้เข้าเฝ้าทั่วไปในวันพุธ สมเด็จพระสันตะปาปาอิชฺฐานขอให้พระเจ้าประทานสันติสุขแก่ประชาชนอิรัก

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงระลึกถึงการเสด็จเยือนประเทศอิรักเมื่อปีที่แล้ว โดยเน้นที่ประสบการณ์ตรงของพระองค์เกี่ยวกับ “ความปรารถนาอันยิ่งใหญ่สำหรับความปกติและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างชุมชนทางศาสนาต่างๆ ในอิรัก”

สมเด็จพระสันตะปาปายังเน้นว่าการเสวนาและภราดรภาพเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการ “จัดการกับปัญหาในปัจจุบัน” และบรรลุเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

การประท้วงในกรุงแบกแดด

การปะทะกันครั้งล่าสุดเกิดขึ้นหลังจาก 10 เดือนของการหยุดชะงักทางการเมืองนับตั้งแต่การเลือกตั้งรัฐสภาของประเทศในเดือนตุลาคม

Sadr กลายเป็นผู้ชนะหลักในการเลือกตั้ง แต่ล้มเหลวในความพยายามของเขาในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคู่แข่งของพรรค Shia ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน

ความรุนแรงรอบนี้ทำให้เกิดความจงรักภักดีต่อ Sadr ซึ่งวางตำแหน่งตัวเองในฐานะชาตินิยมที่ต่อต้านอิทธิพลจากต่างประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิหร่านทั้งหมดต่อกลุ่มการเมืองและกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การแข่งขันระหว่างชาวชีอะได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของความไม่มั่นคงทางการเมืองในอิรัก Sadr เป็นผู้นำของกลุ่มที่ได้รับแรงหนุนจากความไม่ไว้วางใจของอิหร่านซึ่งเกิดในสงครามระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในทศวรรษ 1980 และหล่อหลอมตลอดหลายปีของอิหร่านและการยกยอกในกิจการของอิรัก